
sþ. 202. Fyrirspurnir. [106. mál]
I. Til iðnaðarmálaráðherra um eituráhrif og öryggisútbúnað fyrirhugaðrar álverk-

smiðju í Straumsvík.
Frá Alfreð Gíslasyni.

a. Telja sérfræðingar íslenzku heilbrigðisþjónustunnar nokkra hættu á flúor-
eitrun frá álverksmíðjunni í Straumsvík?

b. Hvers konar bræðslu ker verða þar notuð?
c. Verður þess krafizt, að reykeyðingartækjum verði komið fyrir í verksmiðj-

unni og þau hagnýtt frá byrjun?

II. Til sjávarútvegsmálaráðherra um rekstrarvandamál báta.

Frá Jóni Skaftasyni.

Hvað líður framkvæmd tillagna þingnefndar. sem rannsakaði rekstrar-
vandamál báta undir 120 smálestum og skilaði áliti til sjávarútvegsmálaráðherra
í júní 1966?


